



นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

บริษัท บางกอก เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด

ในการเข้าชมเว็บไซต์ของ บริษัท บางกอก เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด อาจมีการวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าชม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็นคุกกี้ที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์

1. คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งอาจถูกติดตั้งและ/หรือจัดเก็บในอุปกรณ์ของท่าน (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น) เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่ง ๆ และคุกกี้เหล่านั้นจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อ ๆ มา หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่จดจำคุกกี้เหล่านั้นได้ คุกกี้มีหลายประเภท อาจเป็นประเภทที่สามารถทำให้เว็บไซต์หนึ่งๆ ทำงานได้ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแสดงบทความที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้

2. ประเภทคุกกี้ที่เราใช้

เราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยสามารถแบ่งประเภทคุกกี้ตามการใช้งานได้ ดังนี้

1. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวนที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา

3. คุกกี้ทางเลือก (Optional Cookie)

สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นๆ ที่เว็บไซต์ต้องการเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผล (Optional Cookie) ทางเว็บไซต์ “จะต้องดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อน” มีการดำเนินการจัดเก็บทุกครั้งโดยทางเว็บไซต์ให้อิสระแก่ท่านในการที่จะเลือก หรือไม่ให้ความยินยอมในคุกกี้ทางเลือกแต่ละประเภทได้ตลอดเวลา



4. ระยะเวลาจัดเก็บคุกกี้

คุกกี้จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริหารจนกระทั่งหมดอายุการใช้งานหรือถูกลบ โดยคุกกี้จะสามารถเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้บริการ ทำให้การเข้าเว็บไซต์ครั้งถัดๆไปของผู้ใช้บริการง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น

ทั้งนี้หากผู้ใช้มีความประสงค์ที่จะลบคุกกี้ที่ถูกฝังอยู่ในเครื่องโดยทำตามวิธีดังนี้

Google Chrome	Safari
<ol style="list-style-type: none"> 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์ 2. ให้คลิกเพิ่มเติมที่ด้านบน 3. คลิกเครื่องมือเพิ่มเติม ล้างข้อมูลการท่องเว็บ 4. เลือกช่วงเวลาจากด้านบน หากต้องการลบทุกอย่าง ให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้น 5. เลือกช่องต่างๆ “คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ” และ “รูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้” 6. คลิกล้างข้อมูล 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไปที่ “ตั้งค่า” 2. เลือกที่ “Safari” 3. เลือก “ขั้นสูง” 4. ไปที่ “ข้อมูลเว็บไซต์” 5. เลือก “เอาข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดออก”

5. ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางคุกกี้ และซอฟต์แวร์และเครื่องมือการตรวจวัด ผู้ใช้บริการสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟต์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางเบราว์เซอร์หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณได้ ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากคุณปิดการใช้งานคุกกี้หรือเอาคุกกี้ออกไปนั้นคุณลักษณะของบางอย่าง เว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น อาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์หรือคุณอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์

หากผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) คุณจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของคุณเอง

6. การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

การติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เป็นต้น ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” และติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้



บริษัท บางกอก เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 160/15-17 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-254127

เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

E-mail : IT@bangkokhealthgroup.com

โทรศัพท์ : 095-6132114

ลงชื่อ.....

(นางสุดารัตน์ ราชนิยม)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท บางกอก เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด

BHG
BANGKOK HEALTH GROUP